

รายงานการประชุม  
เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม  
ของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

นายดำรง สิ้นโต	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
นายช้อแห้ว เจริญจิตร	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
นายกิตติ เล่านา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายประสิทธิ์ เหมมินทร์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายไพสิต วารีศรี	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นางอมรรัตน์ ยิ่งยวด	ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวจรรุวรรณ ป้อมกลาง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการ หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกาญจนา ไบหลี	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
คณะเจ้าหน้าที่สังกัด อบต. เกาะปันหยี	

**เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.**

นายดำรง สิ้นโต

นายก อบต. เกาะปันหยี : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ท่านรองนายก  
ผู้อำนวยการทุกสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่าน เมื่อที่ประชุมมาพร้อมเพรียงแล้ว  
กระผมขอเปิดประชุมครับ

วันนี้แจ้งนัดประชุมเพื่อแจ้งเกี่ยวกับการดำเนินการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม  
ของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี พนักงานส่วนตำบลและ  
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี กระผมขอเปิดการประชุมและขอ  
ดำเนินตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑**

**เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ**

๑.๑ การออกประกาศ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปัน  
หยีปฏิบัติประมวลจริยธรรม

นายดำรง สิ้นโต

นายก อบต. เกาะปันหยี ด้วย อบต. เกาะปันหยี ได้ออกประกาศ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การ  
บริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีปฏิบัติประมวลจริยธรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกท่าน  
ถือปฏิบัติตามแนวทางประมวลจริยธรรมตามที่หน่วยงานที่กำหนดมาตรฐานกลางของ  
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำหนด จึงขอแจ้งการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  
ฉบับดังกล่าวให้ทุกท่านทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง พิจารณา

๓.๑ ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านถือปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีปฏิบัติประมวลจริยธรรม

นายดำรง สีนโต

นายก อบต. เกาะปันหยี : ตามที่แจ้งการออกประกาศที่ได้แจ้งในวาระที่ ๑ ไปแล้วใน เพื่อให้การปฏิบัติ  
ตัวของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด จึงขอแจ้งในที่ประชุมแห่งนี้ให้ทราบ และ  
แจ้งต่อประธานสภาฯ ให้ฝ่ายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีทุกท่าน  
และเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีทุก  
ท่านถือปฏิบัติตนให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนด

๓.๒ แนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน  
จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีกำหนด

นายดำรง สีนโต

นายก อบต. เกาะปันหยี :ขอเชิญมติกรแจ้งให้เจ้าหน้าที่พิจารณาในวาระต่างๆ ครับ

นายเกียรติศักดิ์ ชิดเขียว

นิติกรปฏิบัติการ : เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ท่านประธานสภาฯ คณะผู้ช่วย  
ผู้บริหาร คณะผู้อำนวยการทุกสำนัก/กอง พี่ๆน้องๆ เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลเกาะปันหยี ทุกท่านครับ ในระเบียบวาระนี้ขอแนะนำเรียน ดังนี้ ครับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน  
ประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี พนักงาน  
ส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยคณะกรรมการ  
ประกอบไปด้วยฝ่ายสภาฯ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายประจำ ผู้อำนวยการในสังกัด และเจ้าหน้าที่  
ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยให้นิติกรเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการ  
มีหน้าที่ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ใน  
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

ซึ่งต่อมาคณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้กำหนดแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติตนของ  
เจ้าหน้าที่เป็นไปตามแนวทางที่ประมวลจริยธรรมกำหนดไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุก  
ท่านได้ทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติตน โดยได้กำหนดแนวทางการประพฤติตนทาง  
จริยธรรมที่ควรและไม่ควรทำ (โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สำเนาให้ทุก  
ท่าน) เพื่อให้ถือปฏิบัติ

นายดำรง สิ้นโต

นายก อบต. เกาะป็นหยี : ขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านทั้งฝ่ายสภา ฝ่ายบริหารและฝ่ายประจำ ทราบและขอมติ  
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแนวทางที่กำหนดนี้ ทั้งวาระที่ ๓.๑ และวาระที่ ๓.๑ เป็น  
แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นหยีต่อไป  
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบแนวทางที่กำหนดนี้ ทั้งวาระที่ ๓.๑ และวาระที่ ๓.๑  
เป็นแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นหยี  
ต่อไป

นายดำรง สิ้นโต

นายก อบต. เกาะป็นหยี : มีเจ้าหน้าที่ท่านใดจะเพิ่มเติม/สอบถามประเด็นอื่นอีกหรือไม่  
มติที่ประชุม : ไม่มี

นายดำรง สิ้นโต

นายก อบต. เกาะป็นหยี : ถ้าไม่มีกระผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ กระผมขอปิดประชุม  
ครับ

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติศักดิ์ ชิดเขียว)

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

ผู้จตุรายนการประชุม